



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวลัดดาวัลย์ ผาใต้	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินธร ภูเก็ต สำนักการแพทย์
๒	นางสาวตะวัน ไชยสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินธร ภูเก็ต สำนักการแพทย์
๓	นางสาวสุดาวดี อ่อนโรจน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินธร ภูเก็ต สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางสาวสุพรรณษา ข้าโตนด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินุโร อุทิศ สำนักงานแพทย์
๕	นางสาวแวววิมล คงดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินุโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวแวววิมล คงดี
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๙ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๒๘๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๙๒.....</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวแวววิมล คงดี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพพ. ๑๘๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้ทางเดินปัสสาวะ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๑๘ ปี สถานภาพโสด อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้ ปวดหลัง ปวดท้อง ปัสสาวะแสบขัดมา ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล มาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๑ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๒ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๒๔/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจปัสสาวะพบ เม็ดเลือดขาว (WBC) ๕๐ - ๑๐๐ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล เม็ดเลือดแดง (RBC) ๐-๑ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล อีพิทีเลียลเซลล์ (Epithelial cells) ๓๐ - ๕๐ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล แบคทีเรีย(Bacteria) few แพทย์จึงให้นอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยหญิง เพื่อให้การรักษาต่อโดยให้ส่งตรวจโลหิตวิทยา (CBC) ตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnancy Test) ส่งตรวจปัสสาวะซ้ำ และส่งปัสสาวะเพาะเชื้อ (Urine Culture) ผลการตรวจโลหิตวิทยา (CBC) พบปริมาณเม็ดเลือดขาว (WBC) ๑๒.๑ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ปริมาณเม็ดเลือดแดง (RBC) ๔.๗ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง (HCT) ๔๒.๖ เปอร์เซ็นต์ เกร็ดเลือด (PLT Count) ๒๔๒,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิโทรฟิล (Neutrophils) ๖๘.๔ เปอร์เซ็นต์ ลิมโฟไซด์ (Lymphocyte) ๒๓.๕ เปอร์เซ็นต์ โมโนไซด์ (Monocyte) ๕.๘ เปอร์เซ็นต์ ผลตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnancy Test) ผลเป็นลบ (Negative) ผลตรวจปัสสาวะซ้ำพบ เม็ดเลือดขาว (WBC) ๓๐ - ๕๐ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล เม็ดเลือดแดง (RBC) ๐ - ๑ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล อีพิทีเลียลเซลล์ (Epithelial cells) ๓ - ๕ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล แบคทีเรีย (Bacteria) few แพทย์มีคำสั่ง ให้การรักษาให้ยา เซฟไตรอะโซน (Ceftriazone) ขนาด ๒ กรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทันที และฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อเนื่องขนาด ๑ กรัม ทุก ๑๒ ชั่วโมง ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง เมื่อมีไข้ ยาเรนิทีดีน (Ranitidine) ขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด รับประทานวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น

หลังให้การรักษา ๒ วัน แพทย์ให้ส่งตรวจปัสสาวะซ้ำผลตรวจพบ เม็ดเลือดขาว (WBC) ๓ - ๕ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล เม็ดเลือดแดง (RBC) ๐ - ๑ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล อีพิทีเลียลเซลล์(Epithelial cells) ๑ - ๒ เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล แบคทีเรีย (Bacteria) few อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๔ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้ยารับประทานเมื่อกลับบ้านได้แก่ โอเมพราโซล (Omeprazole) ขนาด ๒๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด รับประทานวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) ขนาด ๔๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด รับประทานวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น แพทย์นัดมาดูอาการ ตรวจปัสสาวะซ้ำ และฟังผลการเพาะเชื้อ

ปัสสาวะ (Urine Culture) ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเองเมื่อกลับบ้านเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ รวมระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
๒. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย การรักษาที่รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. ผู้ป่วยและญาติได้รับคำแนะนำ และสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในช่วงเวลาที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเมื่อกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ

วัตถุประสงค์

๑. ใช้เป็นสื่อการสอนผู้ป่วยและญาติได้ทราบถึงการดำเนินของโรค การรักษา รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนปัสสาวะ

๒. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะ

๓. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้และเกิดความมั่นใจสามารถดูแลและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อกลับบ้าน
๒. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการใส่สายสวนปัสสาวะ
๓. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้เข้าใจบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ